
รายงานการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3/2562 
ครั้งที่ 2 

เร่ือง การอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (แปรญัตต)ิ 
วันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง   อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
************************ 

ผู้เข้าประชุม จ านวน  31   คน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ล าดับ 

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพนม พลราช ประธานสภา อบต.จ าปาโมง     พนม      พลราช 

2 นายอนุชิต เหลาแก้ว รองประธานสภา อบต.จ าปาโมง     อนุชิต        เหลาแก้ว 

3 นายปัญญา   ท่วมเพ็ชร เลขานุการฯ     ปัญญา     ท่วมเพ็ชร 

4 นายดร             โพธิเสน สมาชิกสภา  หมู่ที่ 1     ดร    โพธิเสน 

5 นางกาญจนา ใจซื่อ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 1     กาญจนา     ใจซื่อ 

6 นายนิรัญ บุตรเทพ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 2     นิรัญ      บุตรเทพ 

7 นายวีระชัย จันทา สมาชิกสภา  หมู่ที่ 2     วีระชัย     จันทา 

8 นายสุเนตร นันทะโคตร สมาชิกสภา  หมู่ที่ 3     สุเนตร      นันทะโคตร 

9 นายเพลิน แก้วสุวรรณ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4     เพลิน       แก้วสุวรรณ 

10 นายวิเชียร ประทุมวัน สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4     วิเชียร    ประทุมวัน 

11 นางวิภารัตน์ ไชยจันหอม สมาชิกสภา  หมู่ที่ 5     วิภารัตน์       ไชยจันหอม 

12 นายจันดี ไชยฮ้อย สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6    จันดี    ไชยฮ้อย 

13 นายพันธ์ ปราบพาล สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7     พันธ์       ปราบพาล 

14 นางนิมิตรา                 บุญมาประสิทธิ์ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7    นิมิตรา      บุญมาประสิทธิ์ 

15 นายสนั่น แพงวงษ์ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8    สนั่น        แพงวงษ์ 

16 นางพรทิพย์ บุญมี สมาชิกสภา  หมู่ที่ 8    พรทิพย์        บุญมี 

17 นางอรุณี ศรีหาโคตร สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9     อรุณี  ศรีหาโคตร 

18 นายชูศักดิ์ วงษ์ทองวิเศษ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 9     ชูศักดิ์       วงษ์ทองวิเศษ 
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ล าดับ 

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

19 นายสมจิต มั่นชัย สมาชิกสภา  หมู่ที่ 10    สมจิต      มั่นชัย 

20 นางรัตยา พูลพรม สมาชิกสภา  หมู่ที่ 10     รัตยา      พูลพรม 

21 นายสุรชัย       สายพรม สมาชิกสภา  หมู่ที่ 11    สุรชัย     สายพรม 

22 นายอดิศักดิ์ ปัญญากุล สมาชิกสภา  หมู่ที่ 11    อดิศักดิ์       ปัญญากุล 

23 นายชัยยา ปัญญากุล สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13  ชัยยา     ปัญญากุล 

24 นายมานิตย์ กาล้อม สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13    มานิตย์     กาล้อม 

25 นายลบ ทิพสุวรรณ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 14     ลบ      ทิพย์สุวรรณ 

26 นายสุรศักดิ์ ไชยพุทธา สมาชิกสภา  หมู่ที่ 14     สุรศักดิ์       ไชยพุทธา 

27 นางสาวสุธัญญา สีมา สมาชิกสภา  หมู่ที่ 15    สุธัญญา       สีมา 

28 นายสังวาลย์ โคตรทอง สมาชิกสภา  หมู่ที่ 15     สังวาลย์   โคตรทอง 

29 นายสุชาติ               ศิลปสิทธิ์ สมาชิกสภา  หมู่ที่ 16    สุชาติ   ศิลปสิทธิ ์

30 นายทองใบ บุญป้อง สมาชิกสภา  หมู่ที่ 16     ทองใบ     บุญป้อง 

31 นายเบญจรงค์ ดงปาลี สมาชิกสภา  หมู่ที่ 17     เบญจรงค์    ดงปาลี  
     

ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายกิตติคุณ คนบุญ นายก  อบต.จ าปาโมง     กิตติคุณ     คนบุญ 

2 นายจูม นันทะโคตร รองนายก  อบต.จ าปาโมง     จูม      นันทะโคตร 

3 นายอาจอง กองมณี รองนายก  อบต.จ าปาโมง     อาจอง      กองมณี 

4 นางอ้อยใจ   นาพา เลขานุการนายก อบต.     อ้อยใจ      นาพา 

5 นายธวารัช             จูมพลหล้า รองปลัด อบต.จ าปาโมง    ธวารชั    จูมพลหล้า 

6 นายไพทูล บุญธรรม หัวหน้าส านักปลัด อบต.จ าปาโมง     ไพทูล     บุญธรรม 

 
 
 
 



-3- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

7 นายวิวัฒน ์ ทองทิพย์ ผู้อ านวยการกองช่าง     วิวฒัน์    ทองทิพย์ 

8 นางณัฎนันท ์   จันทรา ผู้อ านวยการกองคลัง     ณัฎนันท์    จันทรา 

9 นายพีรกร เจริญชนม์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม     พีรกร        เจริญชนม์ 

10 นายอาคม        วังแสนแก้ว นักสุขาภิบาล     อาคม        วังแสนแก้ว 

11 นายสหรัชช ์ เสนารินทร์ นักวิเคราะห์     สหรัชช์      เสนารินทร ์

12 นางสาวสุวรรณนี พิมพา นักวิชาการศึกษา     สุวรรณี    พิมพา 

13 นางสาวรัญชญา        ผิวแดง นักพัฒนาชุมชน     รัญชญา      ผิวแดง 

13 จ.อ.ศักดิ์ชัย      ปัญญากุล เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     ศักดิ์ชัย    ปัญญากุล 

14 นายวิเชษฐ์ ทองมีศรี เจ้าพนักงานป้องกันช านาญงาน     วิเชษฐ์     ทองมีศรี 

15 นางสาวธัญชิชา แสนมา นักวิชาการเงิน     ธัญชชิา    แสนมา 

16 นางสาวนงคราญ       จันทะบาง นักทรัพยากรบุคคล    นงคราญ    จันทะบาง 

17 นางสาวสุดาพร        วงค์สาย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน     สุดาพร     วงค์สาย 

18 นางรุ่งนภา กองมณี เจ้าพนักงานพัสดุ     รุ่งนภา   กองมณี 

19 นางยุวดี   นิโคล เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี    ยุวดี    นิโคล 

20 นางสาวยุภาวดี       ชมมาลี ผช.นักวิเคราะห์ฯ    ยุภาวดี     ชมมาล ี

21 นางสาวสุพรทิพย์      เรืองหอม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    สุพรทิพย์   เรืองหอม 

22 นางสาววชิดา     นาทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     วชิดา     นาทา 

 
รวม  สมาชิกสภา อบต.   ทั้งหมด            31       คน 

     ผู้มาประชุม           จ านวน    31       คน 
     ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน             ..        คน  
     ผู้ขาดประชุม  จ านวน              -        คน 
     ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน            22       คน 
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 เปิดประชุมเวลา    09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
      
นายก  อบต.ฯ      วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ในการประชุมสมัยสามัญ 
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    สมัยที่ 3  ในปีงบประมาณ  2561  

1. การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ไม่มีปัจจัยในการ
ถวายวัด  แต่จะมีการท าบุญตักบาตร ครับ 

2. ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบลทุกท่าน  ในการจัดกิจกรรมวันแม่ (การจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัช
การที่ 9) เพ่ือถวายพระพรชัยมงคลเป็นการน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี นั้น ในการ
จัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผมต้องขอบคุณใน
ความร่วมมือครับ 

3.ขอเชิญชวนร่วมงานท าบุญตักบาตรในวันแม่ วันที่  
12  สิงหาคม  2561  อ าเภอบ้านผือจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9) เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  
 -พระท้ังหมดมี 87 รูป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
บ้านผือ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่ 5  เริ่มตั้งแต่ 
เวลา  06.30  น. เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง สมัยสามัญ  
   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม 2561 

    -ไม่มีการรับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง   ญัตติพิจารณาอภิปรายที่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
ประธานสภาฯ     -เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายพนม   พลราช)   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562  (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)  ขอให้เลขานุการ
     สภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
เลขานุการสภาฯ                ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
(นายปัญญา  ท่วมเพ็ชร)            สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 

      ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้า
 จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
 ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
 และให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
 คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
      ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอ
 ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้ง
 รายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อย
 จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การ
 แปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
 เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการ
 สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
 สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ 
 กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
       ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลง
 ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัย ต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
      ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียง
     ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
     เท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืนฯ 



      ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย 
     เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
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      ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท า 
     ได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต 
     จ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ 
     เสนอญัตติค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน 
     คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม 
     ข้อ 45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
      ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติม 
     รายจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติ 
     จ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปร 
     ญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
      ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมี 
     ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
      (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
      (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
     ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่  
     ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประธานสภาฯ     หากไม่มีอะไรก่อนที่สมาชิกสภาอภิปรายแปรญัตติ ผมขอพัก   
(นายพนม   พลราช)   15  นาที  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง   

  เห็นว่าควรพักเบรกหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม      มติเห็นชอบให้พัก 
 

  -  พัก  15  นาที  - 
 
ประธานสภาฯ                     ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติ
(นายพนม  พลราช)                                       ฯ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  แห่งนี้ได้อบหมาย
      ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 



                                   งบประมาณ  2562  ในคราวการประชุมสภา อบต. ครั้งที่ผ่านมา 
 
ประธานสภาฯ         ตามท่ีสภา อบต .แห่งนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
(นายพนม   พลราช)    แปรญัตติพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ  2562  ให้แล้วเสร็จ  ภายใน 7 วัน  นับตั้งแต่ 
วันที่ 3 - 10  สิงหาคม  2561  โดยที่ ประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลจ าปาโมง  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ในวันที่   
4 - 8  สิงหาคม  2561  เวลา 08.30 -  16.30 น.  ณ. ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง และคณะกรรมการแปร 
ญัตติได้ ก าหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่   
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    8  สิงหาคม  2561   เวลา 09.30  น.  ณ. ห้องประชุมสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง นั้น   ปรากฏว่ามีท่านสมาชิก
    สภา อบต. ได้ยื่นค าขอแปรญัตติ  จ านวน  6  โครงการ   

รายละเอียดปรากฏดังนี้ 

 
ประธานสภาฯ         -ซึ่งทางสมาชิกสภา อบต. ได้ฟังจากระเบียบ 
(นายพนม   พลราช)    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
      พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   นั้น    
      หากสมาชิกสภา  อบต.ท่านใดต้องการแปรญัตติเชิญเลยครับ 
 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ    ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ที่เลือกผม 
(นายสังวาลย์    โคตรทอง)   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
      หน้าที่ของสมาชิก คือ การประชุมสภาฯ และควบคุมการใช้จ่าย 

งบประมาณของคณะผู้บริหาร  ในส่วนของงบประมาณที่รับหลักการ 
ไปแล้วงบฯส่วนใหญ่ก็มีความส าคัญทุกประการ  แต่ก็มีบางประเด็น 
ที่ไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  อยากให้ผู้บริหารใช้งบให้เกิด 
ความคุ้มค่าท่ีสุด 
  

สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 15    (หน้า 21)  จ าแหนกตามหน่วยงาน (กองช่าง) 
(นายสังวาลย์  โคตรทอง) 3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 5  ปรับปรุงอาคารหลังเก่า (ตัดเสากลาง + เปลี่ยน
หลังคา + ทาสี + ติดตั้งแอร์)  ตั้งไว้  493,500  บาท  



 ผมนายสังวาลย์   โคตรทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 
ผมขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด   493,000  บาท     

โดยให้เหตุผลว่า  ผมคิดว่ายังไม่จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุง  อยากให้
ปรับปรุงห้องประชุมห้องเดิมก่อน ผมเสียดายงบประมาณที่ต้องเสีย
ไป  เพราะยังมีงบประมาณท่ีส าคัญ  จ าเป็นอีกมาก  เช่น ถนนเพ่ือ
การเกษตร  ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ  การด าเนินการด้านระบบประปา
หมู่บ้าน (ระบบประปาจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะ
ปัญหาชาวบ้านต้องมาก่อน ปัญหาน้ าประปาไหลช้า  เกิดปัญหาบ่อย
มากควรจะปรับปรุงจุดนี้ด้วยครับ)  ซึ่งงบลงทุน  6,458,300 บาท 
ซึ่งชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้รับงบประมาณ  3 ล้านกว่าบาท  อีก 2 
ล้านกว่า  ต้องปรับปรุงส านักงาน ครับ  

ผมขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด 493,500บาท    
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นายก อบต.ฯ      ร่างข้อบัญญัติในส่วนของสมาชิกสภาในส่วนที่ท่านได้ 
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    ขออนุญาตตัดนั้น  การเพิ่มงบประมาณที่ท่านตัดอยู่ในดุลพินิจ 
      ของผู้บริหารว่าจะน าไปเพ่ิมโครงการใด  น าไปท าโครงการใดใน 

งบประมาณนี้  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาการโอนงบประมาณจาก 
รัฐบาล  งบประมาณโอนเข้าช้าอาจจะยังไม่ได้ด าเนินการหลาย 
โครงการ   
 ในส่วนของปีงบประมาณ  2562 ในส่วนงบประมาณ
โครงสร้างของ อบต. ตั้งงบประมาณขึ้นเพ่ือให้ครบหลักเกณฑ์ ให้ใน
ส่วนงบลงทุนถึง  10 % ถ้าหากท่านสมาชิกตัดโครงการออกแล้ว  
ผมเอางบลงทุนไปลงที่หมู่บ้านแล้ว  หากงบประมาณท่ีตั้งขึ้นเงิน
งบประมาณไม่เข้าตามท่ีเราตั้งไว้  หมู่บ้านก็จะไม่ได้รับการ
ด าเนินการ  ก็จะเกิดปัญหากับชาวบ้าน  ผมคิดว่าในส่วน
งบประมาณท่ีชาวบ้านเดือดร้อนบางโครงการ  สามารถน าเงินจ่าย
ขาดเงินสะสมมาด าเนินการได้ ครับ ผมอยากให้ท่านพิจารณาในจุด
นี้ครับ 

 
รองนายก อบต.ฯ      ผมขออภิปรายเพิ่มเติมครับ  ในกรณีนี้การปรับปรุงห้อง 



(นายอาจอง  กองมณี)    ท างานหลังเก่า เพ่ือท าเป็นห้องกิจการสภาฯ เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของ 
กิจการสภาฯ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ก าลัง 
จะท าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ  เราไม่มีสถานที่ ดังนั้น จ าเป็นต้อง 
มีสถานที่รองรับโครงการฯ ดังกล่าว ผมอยากให้สภาฯเห็นใจในจุดนี้ 
ด้วยครับ 

 
ประธานสภาฯ      เมื่อ นายสังวาล  โคตรทอง  ในฐานะแปรญัตติในข้อนี้ท่าน 
(นายพนม  พลราช)    ยังคงไว้หรือไม่  ถ้ายืนยันเหมือนเดิมก็จะขอมติในที่ประชุม 
 
สมาชิกสภา อบต.หมูที่ 15    ผมยังยืนยันเหมือนเดิม  ผมขอตัดทั้งหมด (หน้า 21)   
(นายสังวาลย์  โคตรทอง)    จ าแหนกตามหน่วยงาน (กองช่าง)  
 3.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 5  ปรับปรุงอาคารหลังเก่า (ตัดเสากลาง + เปลี่ยน
หลังคา + ทาสี + ติดตั้งแอร์)  ตั้งไว้  493,500  บาท  ผมขอตัด
ทั้งหมด   493,500  บาท  ครับ  

 

ที่ประชุม     มติ     เห็นชอบ         20      เสียง 
              ไม่เห็นด้วย      7       เสียง 

  งดออกเสียง 2 เสียง 
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ผอ.กองช่าง      ผมขอแก้ไขตัวเลขโครงการฯ  ดังนี้ 
(นายวิวัฒน์   ทองทิพย์)     1. (หน้า 19) ข้อ 8. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กเมรุ 
      บ้านกลางน้อย  หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  248,100  บาท 

- ขนาดกว้าง 27.5 เมตร ยาว 31 เมตร  หนา 
      0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 852.50 ตร.ม. พ้ืนที่เมรุเดิม  

72.81 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ตามแบบของโยธาธิ 
การที่  117-38 

2.(หน้า 19) ข้อ 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านกลางน้อย  หมู่ที่ 6  ตั้งไว้  82,000  บาท 



- ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว 40 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  160 ตร.ม. ตามแบบของโยธาธิการที่  117-38 

3.(หน้า 21) ข้อ 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 7  ตั้งไว้  130,000  บาท 

- (จากบ้านโนนสว่าง ไป ฝายบ้านโนนสว่าง) ขนาดกว้าง
3.50 เมตร  ยาว 1,396  เมตร  คิดเป็นปริมาณลูกรัง 488 ลบ.ม. 
พร้อมเกลี่ยตกแต่งลูกรัง 

4. .(หน้า 23) ข้อ 1. อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
อุดรธานี  สาขาอ าเภอบ้านผือ   ตั้งไว้  100,000 บาท 

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าถนนรอบหมู่บ้าน  บ้าน
โนนสว่าง  หมู่ที่ 7 (ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร  จ านวน 8 ต้น พาด
สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 50 ตม.ม.  ระยะทาง 300 เมตร 

 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8    (หน้า 21)  รายจ่ายที่จ าแนกตามหน่วยงาน(กองช่าง) ค่ะ 
(นางพรทิพย์  บุญมี)    3.2.2. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ข้อ 3. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากก้ัน + แอร์) 
      ห้องปลัดและรองปลัด     ตั้งไว้  94,900  บาท 
       ข้อ 4. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากก้ัน + แอร์) 
      ห้อง ผอ.กองคลัง     ตั้งไว้  51,100  บาท 

ดิฉันขอตัดทั้งหมด  (หน้า 21) ข้อ 3. ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ท างาน (ท าฉากกั้น+แอร์)ห้องปลัดและรองปลัด  ตั้งไว้ 94,900 บาท 

      และข้อ 4.ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากกั้น + แอร์) 
      ห้อง ผอ.กองคลัง     ตั้งไว้  51,100  บาท  ตัดทั้งหมดรวมแล้ว 
      146,000  บาท  โดยให้เหตุผลว่า  ดิฉันอยากให้ท่านผู้บริหาร 

ค านึงถึงความเดือดร้อนของราษฎรก่อน ที่จะค านึงถึงส านักงาน  
เพราะหากไม่กั้นก็ยังพอท างานได้แต่พ่ีน้องประชาชนยังเดือดร้อน 
ต้องการความช่วยเหลือจากท่าน  ในปีที่ผ่านมาก็น าเงินมาท า 
เกี่ยวกับส านักงานมากแล้ว ดิฉันจึงขอตัดทั้ง 2 ข้อ ทั้งหมดค่ะ  

 -10- 
     
นายก อบต.ฯ      ที่ท่านขอตัด ข้อ 3. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากกั้น  
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    + แอร์) ห้องปลัดและรองปลัด     ตั้งไว้  94,900  บาท 
       ข้อ 4. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากก้ัน + แอร์) 
      ห้อง ผอ.กองคลัง     ตั้งไว้  51,100  บาท 
       ผมอยากให้ท่านพิจารณา  เหตุผลที่ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ 



ไว้ เพราะปัจจุบันรัฐบาลต้องการให้ประหยัดพลังงาน  ซึ่งเราต้อง 
ตอบสนองนโยบายต่อรัฐบาล  ปัจจุบัน อบต.จ าปาโมง ใช้ 
งบประมาณในส่วนพลังงานเกิน  ซึ่งมีผลต่อการประเมินคณะ 
ผู้บริหาร   
 ปัจจุบันห้องท างานเป็นห้องขนาดใหญ่ ใช้แอร์ตัวใหญ่ท าให้ 
สิ้นเปลืองพลังงาน  ถ้ากันห้องแล้วแอร์ก็จะเล็กลงท าให้ประหยัด 
พลังงานลงได้มาก  ตอนที่เราสร้างอาคารครั้งแรกหลักเกณฑ์การ 
ประหยัดพลังงานยังไม่มี  หากค่าไฟฟ้าลดลงก็ถือว่ามีการประหยัด 
พลังงานแล้ว 

       ในส่วนของห้องคลังแต่ต้องมีความมิดชิดเป็นสัดส่วน 
มากกว่า เพราะต้องเก็บตู้เซฟและต้องเก็บรักษาเงินเพ่ือความ 
ปลอดภัยในการท างาน ผมอยากให้ท่านพิจารณา 

 
ปลัด  อบต.ฯ      ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องการปรับปรุงห้องท างานเพื่อ 
(นายปัญญา  ท่วมเพ็ชร)    ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน 
 
ผอ.กองคลัง      สืบเนื่องจาก สตง.ตรวจงานทางกองคลังถูกทักท้วงในเรื่อง 
(นางณัฎนันท์  จันทรา)    ห้องท างาน เพราะห้องคลังเป็นห้องท่ีเกี่ยวข้องกับเงินและเอกสาร 

ทางการเงินต่างเก็บมิดชิด แต่ปัจจุบันใครก็สามารถเข้า – ออก ได้ 
ดังนั้น จ าเป็นต้องท าให้มิดชิดเพ่ือความปลอดภัยในด้านการเงิน 

 
ประธานสภาฯ      หลังจากท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 (นางพรทิพย์  บุญมี) 
(นายพนม  พลราช)    ได้เสนอแปรญัตติในรายละเอียดข้างต้น  และผู้บริหารได้ชี้แจงถึง 

ความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณดังกล่าว  ผมอยากสอบถามท่านฯ 
นางพรทิพย์  บุญมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ว่าท่านยืนยันมติเสนอ 
แปรญัตติ ตัดทั้งหมด  

ข้อ 3. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากก้ัน  
      + แอร์) ห้องปลัดและรองปลัด     ตั้งไว้  94,900  บาท 
       ข้อ 4. ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน (ท าฉากก้ัน + แอร์) 
      ห้อง ผอ.กองคลัง     ตั้งไว้  51,100  บาท หรือไม่ครับ 
 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8    ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา อบต.ทราบถึง
(นางพรทิพย์  บุญมี)    ความจ าเป็นในการประหยัดพลังงาน และให้เป็นไปตามนโยบายของ 

รัฐบาล  ดิฉันขอถอนญัตติ  ทั้ง 2 ข้อ ค่ะ  
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สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 15   (หน้า 13)  จ าแหนกตามหน่วยงาน (กองการศึกษาฯ) 
(นางสาวสุธัญญา  สีมา) งบด าเนินการ 3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ข้อ 10  โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา (ศาสนพิธี) 

ตั้งไว้  50,000 บาท 
 ดิฉัน นางสุธัญญา  สีมา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 

ดิฉันขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  ในข้อ 10. โครงการ
ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา (ศาสนพิธี)  50,000  บาท     โดยให้
เหตุผลว่า  ดิฉันเห็นว่าโครงการที่ท่านตั้งไว้ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ
ชาวบ้านเท่าที่ควร  ชาวบ้านส่วนมากมักท าตามประเพณีเดิมๆของ
ชาวบ้านอยู่แล้ว  ในส่วนที่วิทยากรมาสอนให้กับชาวบ้านเราก็ไม่ได้
ด าเนินการอยู่แล้ว เป็นการด าเนินการที่ยุ่งยาก ซึ่งดิฉันเห็นว่ายังไม่
จ าเป็นส าหรับโครงการนี้   

ดิฉันขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  50,000  บาท    
 

นายก อบต.ฯ      ที่ผ่านมาที่เราเคยจัดอบรมไปแล้วเป็นอีกมิติหนึ่งส่วนใหญ่ 
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    เป็นพิธีกรทางราชพิธี  แต่ที่จะท าในปีนี้พิธีกรทางศาสนา หลักสูตร 

ผมได้ก าหนดไว้แล้วจะมีแต่พิธีการทางศาสนาเพียงอยากจะท าให้พิธี
การทางศาสนาให้เหมือนๆกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  คือ อบรม 
ศาสนพิธีกรบางอย่างก็ยึดถือมากเกินไปก็สามารถน ามาปรับใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ครับ 
 ที่จะจะท าโครงการนี้ คือ การอบรมพิธีกรทางศาสนาหรือ
การล าดับขั้นตอนในส่วนของทางศาสนา คนที่เป็นพิธีกรต้องมี
ความรู้และความสามารถ  ส่วนใหญ่เขาไม่มีความรู้จริงเพียงแต่
อยากให้มีความรู้และน ามาปฏิบัติในทิศทาง แนวทางเดียวกัน 
 โครงการประกวดการสืบสานประเพณีเจดีย์ทรายเป็น
ประเพณีท้องถิ่นในอดีตเคยเห็นเจดีย์ทราย  เจดีย์ทรายมี
ความส าคัญอย่างไร  นายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เขาไม่รักษาแต่
เราต้องรักษาเพราะเป็นประเพณีท้องถิ่น โบราณเห็นทรายสะอาด
สวยงามอยากบูชาพระพุทธเจ้าจึงก่อเจดีย์เป็นพุทธบูชาก็เลยมีการ
สืบต่อกันมาเรื่อยๆประเพณีนี้เป็นประเพณีท่ีเหมือนเป็นการไถ่บาป 
ในปีนี้จะท าการประกวดแต่ละหมู่บ้าน  โดยงบประมาณที่ตั้งไว้  
50,000 บาท จะน าเป็นรางวัลในการประกวด ครับ 
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ประธานสภาฯ      หลังจากท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่15(นส.สุธัญญา  สีมา) 
(นายพนม  พลราช)    ได้เสนอแปรญัตติในรายละเอียดข้างต้น  และผู้บริหารได้ชี้แจงถึง 

ความจ าเป็นที่ต้องตั้งงบประมาณดังกล่าว  ผมอยากสอบถามท่านฯ 
นส.สุธัญญา   สีมา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 ว่าท่านยืนยันมติ 
เสนอแปรญัตติ ตัดทั้งหมดหรือไม่  

ข้อ 10  โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา  
ตั้งไว้  50,000 บาท 

 
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 15    ตามท่ีท่านนายกฯได้ชี้แจงแต่ถ้าด าเนินการก็จะมีปัญหา
(นางสาวสุธัญญา  สีมา)    เพราะประเพณีแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกัน  ดิฉันขอยืนยันญัตติเดิม   

ดิฉันขอตัดทั้งหมด  โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา  
50,000 บาท ค่ะ 
       

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะแปรญัตติข้อนี้อีกหรือไม่ครับ 
(นายพนม  พลราช)    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ครับ 
 
       -ไม่มีสมาชิกาภาฯ แปรญัตติข้อนี้เพิ่ม- 
  
ประธานสภาฯ              (หน้า 13)  รายจ่ายที่จ าแนกตามหน่วยงานกองการศึกษา 
(นายพนม  พลราช)  งบลงทุน  3.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
ข้อ 10  โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา  

ตั้งไว้  50,000 บาท 
       ที่ นางสาวสุธัญญา   สีมา  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 15 

ขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด   50,000  บาท ผมขอมติในที่.
ประชุมสมาชิกสภา  อบต.จ าปาโมง  ท่านใดเห็นด้วยกับ 
นางสาวสุธัญญา  สีมา  ที่เสนอตัดทั้งหมดครับ ผมขอมติที่ประชุม  



 
ที่ประชุม                            มติ    เห็นด้วย      10   เสียง 
              ไม่เห็นด้วย   17      เสียง 
              งดออกเสียง   2     เสียง 

สรุป  (หนา้ 13 ) ข้อ 10 โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา  
ตั้งไว้  50,000 บาท ยังคงไว้ที ่ 50,000  บาท 
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สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11    (หน้า 8)  จ าแหนกตามหน่วยงาน (ส านักปลัด) 
(นายสุรชัย  สายพรม) งบลงทุน   4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  ข้อ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ  

(ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี)  ตั้งไว้  814,000  บาท 
 ผม นายสุรชัย  สายพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

ผมขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  ในข้อ 1. รถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ (ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซ)ี   
ตั้งไว้  814,000  บาท   โดยให้เหตุผลว่า  ที่ท่านให้เหตุผลว่าไม่มี 
การต่อทะเบียน การยกเว้น การเสียภาษีทางราชการ  ผมคิดว่า 
รถยนต์ 2 คัน ผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม ผมดูว่าราคามัน 
สูงยังไม่จ าเป็นต้องซื้อเพ่ิมครับ  

ผมขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  814,000  บาท  
 
นายก อบต.ฯ  ข้อ 1.รถบรรทุก  (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ  
(นายกิตติคุณ   คนบุญ)    (ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี)  ตั้งไว้  814,000  บาท  ผมอยากให้ท่าน 

ค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้งาน ปัจจุบัน อบต.จ าปาโมง มีรถใช้ 
ในการติดต่อราชการ  จ านวน  2  คัน   
 - คันแรก คือ รถฟอร์ด  ถ้าหากใช้อยู่กับบ้านก็สามารถใช้ 
งานได้ตามปกติ แต่เครื่องรถฟอร์ดค่อนข้างมีปัญหารถดับบ่อย และ 
ไม่สามารถน าไปใช้ติดต่อราชการในตัวจังหวัดได้  ถ้ารถฟอร์ดเป็นรถ
ชาวบ้านหรือรถเอกชน  ก็สามารถต่อกับเอกชนได้ และต่อทะเบียน
ได้  แต่รถเราเป็นรถหลวง มีอายุการใช้งานเวลาต่อทะเบียนต้อง



ตรวจสภาพกับขนส่งอย่างเดียว  ปริมาณงานมีมากข้ึน ดังนั้นความ
จ าเป็นในการใช้งานก็มากข้ึน  ผมอยากให้ท่านพิจารณาด้วยครับ 
 - คันที่สอง คือ รถกระบะ 4 ประตู สามารถใช้งานได้ปกติ 
แต่ถ้ารถกระบะ 4 ประตู ต้องเข้าจังหวัด ทาง อบต.จ าปาโมง ก็จะ
ไม่มีรถท่ีต้องส่งงานเพราะเรามีรถท่ีใช้งานได้จริงเพียง 1 คัน ครับ 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะแปรญัตติข้อนี้อีกหรือไม่ครับ 
(นายพนม  พลราช)    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ครับ 
 
       -ไม่มีสมาชิกาภาฯ แปรญัตติข้อนี้เพิ่ม- 
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ประธานสภาฯ              (หน้า 8)  จ าแหนกตามหน่วยงาน (ส านักปลัด 
(นายพนม  พลราช)  งบลงทุน   4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  ข้อ 1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ  

(ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี)  ตั้งไว้  814,000  บาท 
       ที่ นายสุรชัย  สายพรม  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 11 

ขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด   814,000  บาท ผมขอมติในที่.
ประชุมสมาชิกสภา  อบต.จ าปาโมง  ท่านใดเห็นด้วยกับ 
นายสุรชัย  สายพรม  ที่เสนอตัดทั้งหมดครับ ผมขอมติที่ประชุม  
 

ที่ประชุม                            มติ    เห็นด้วย      20   เสียง 
              ไม่เห็นด้วย   7     เสียง 
              งดออกเสียง   2    เสียง 

สรุป  (หนา้ 8 ) ข้อ 1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบ้ิลแคบ (ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี)  ตั้งไว้  814,000  บาท  ตัด
ออกทั้งหมด  814,000  บาท 

 



สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8    (หน้า 18)รายจ่ายที่จ าแนกตามหน่วยงาน(กองช่าง) ค่ะ 
(นางพรทิพย์  บุญมี)    งบลงทุน   3.2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3.2.1.ค่าก่อสร้างสิ่ง 

สาธารณูปโภค 
 ข้อ 2. เทพื้น คสล. บริเวณพ้ืนที่ อบต. ตั้งไว้ 181,800 บาท 

ดิฉัน นางพรทิพย์  บุญมี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
ดิฉันขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  ในข้อ 2. เทพื้น คสล. 

บริเวณพ้ืนที่ อบต. ตั้งไว้ 181,800 บาท  โดยให้เหตุผลว่า  ดิฉันเห็น
ว่าโครงการฯ ดังกล่าว ยังไม่ส าคัญค่ะ เพราะดิฉันอยากให้ท่าน
ค านึงถึงส่วนรวม ให้มองถึงความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะ 
ค านึงถึงประชาชนเป็นหลัก ประชาชนในต าบลจ าปาโมง กินดีอยู่ดี
ดังนั้น  ดิฉันเห็นว่ายังไม่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้   

ดิฉันขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด  181,800  บาท  
 
นายก อบต.ฯ  ข้อ 2.เทพ้ืน คสล. บริเวณพ้ืนที่ อบต. ตั้งไว้ 181,800 บาท 
(นายกิตติคุณ   คนบุญ)    ผมได้น าเรียนตั้งแต่แรก  อบต.ยังมีพ้ืนที่ที่ยังไม่เทคอนกรีต ตรงรอบ 

อาคารและบริเวณรอบอาคารตรงศูนย์เด็ก รถขยะ รถบรรทุกน้ า เข้า 
ไปจุดที่ยังไม่เทคอนกรีตได้หรือไปจอดที่ยังไม่เทคอนกรีตก็ไม่ได้  
เพราะหากเข้าไปจะติด หากติดต้องใช้รถลากบ่อยครั้งมาก อยากให้ 
ท่านพิจารณาถึงความจ าเป็นครับ 
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ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะแปรญัตติข้อนี้อีกหรือไม่ครับ 
(นายพนม  พลราช)    หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม ครับ 
 
       -ไม่มีสมาชิกาภาฯ แปรญัตติข้อนี้เพิ่ม- 

 
ประธานสภาฯ              (หน้า 18)  รายจ่ายที่จ าแนกตามหน่วยงาน(กองช่าง) 
(นายพนม  พลราช)     งบลงทุน   3.2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3.2.1.ค่าก่อสร้าง 

สิ่งสาธารณูปโภค 
 ข้อ 2. เทพื้น คสล. บริเวณพ้ืนที่ อบต. ตั้งไว้ 181,800 บาท 

       ที่ นางพรทิพย์   บุญมี  สมาชิกอบต. หมู่ที่ 8 



ขอเสนอขอแปรญัตติตัดทั้งหมด   181,800  บาท ผมขอมติในที่.
ประชุมสมาชิกสภา  อบต.จ าปาโมง  ท่านใดเห็นด้วยกับ 
นางพรทิพย์  บุญมี  ที่เสนอตัดทั้งหมดครับ ผมขอมติที่ประชุม  
 

ที่ประชุม                            มติ    เห็นด้วย      26   เสียง 
              ไม่เห็นด้วย   1     เสียง 
              งดออกเสียง   2     เสียง 

สรุป  (หนา้ 18 ) ข้อ 2 เทพ้ืน คสล. บริเวณพ้ืนที่ อบต. ตั้ง
ไว้ 181,800 บาท    ตัดออกทั้งหมด  181,800  บาท 

 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2     (หน้าที่ 17) ข้อ 2.ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางและถนน 
(นายวีระชัย  จันทรา)    คอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีต,หินคลุกยางมะตอย)  ตั้งไว้  

100,000 บาท  ผมเห็นด้วยอยากให้ท่านเพ่ิมตรงถนนเพ่ือ 
การเกษตรเข้าไปด้วย ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เพ่ิม 1–2 แสน บาท 
อยากให้ท่านพิจารณาครับ 

 
ประธานสภาฯ      การเพ่ิมงบประมาณเป็นอ านาจของท่านนายก อบต. ครับ 
(นายพนม  พลราช)   
 
นายก อบต.ฯ      ตามท่ีท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 (นายวีระชัย  จันทรา) 
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    เสนอว่า การตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมถนนลาดยางและถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีต,หินคลุกยางมะตอย)  100,000 บาท   
มันน้อยไป นั้น  ผมจะพิจารณาอีกทีว่ามีเงินส่วนไหนเพ่ิมอีกหรือไม่ 
ครับ เพราะเป็นอ านาจของคณะผู้บริหารที่พิจารณาเพ่ิมครับ 
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เลขานุการสภาฯ      จากที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 
(นายปัญญา  ท่วมเพ็ชร)    ได้แปรญัตติปรับลดงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี  2562  รวมแล้ว  1,489,300  บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการ 



ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   หมวด 8 (งบประมาณ) 
ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

ยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ 59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท า
ได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาต
จ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตาม
ข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ 60  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติม
รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติ
จ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตติ
นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ดังนั้น  การเพิ่มงบประมาณหรือเพ่ิมรายการใหม่ใน
งบประมาณเป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
นายก อบต.ฯ      ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  ได้มีมติแปร 
(นายกิตติคุณ   คนบุญ)    ญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562  รวมแล้ว 
      จ านวน  1,489,300 บาท  ซึ่งทางคณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า 
      เพ่ิมงบประมาณหรือตั้งเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
       ข้อ 1   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง   สายบ้านม่วง 

-นาอ่าง    ตั้งไว้  1,000,000  บาท   
ข้อ 2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 4 ไป บ้านวังสวย หมู่ที่ 5  ตั้งไว้  
489,300 บาท    

รวมเป็นเงิน  1,489,300  บาท 
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ประธานสภาฯ      ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมงบประมาณ 
(นายพนม  พลราช)    ตามรายการที่กล่าวข้างต้น  ผมขอมติในท่ีประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ าปาโมงท่านใดเห็นด้วยกับท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ าปาโมง เสนอ  ผมขอมติครับ   
 

 ที่ประชุม                            มติ    เห็นด้วย      26    เสียง 
              ไม่เห็นด้วย   1      เสยีง 
              งดออกเสียง   2     เสียง 

                                                    
ประธานสภาฯ                -  เท่าท่ีได้ใช้เวลาประชุมมานี้ ผมดูเวลาแล้วก็เห็นว่าเลย 
(นายพนม   พลราช)    เวลาพักเที่ยงมาแล้ว  ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าที่ประชุมควรมีการพักเที่ยง
      อาหารก่อนแล้วค่อยมาประชุมกันต่อ ที่ประชุมจะมีความเห็นเป็น 

อย่างไร  
 
ที่ประชุม        -   ที่ประชุมมิมติให้หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา  
           1 ชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาประชุมกันต่อไป 

-------- ที่ประชุมหยุดพักการประชุมรับประทานอาหารเที่ยง 1 ชั่วโมง ------------- 

 

ประชุมเวลา 13.00 น.  

ประธานสภาฯ      หลังจาก สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง ได้พักรับ 
(นายพนม  พลราช)    ประทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอให้ทางสมาชิก 

สภาฯ  เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาการโอน/แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2561 
 

3.2 การโอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2561 

นายก อบต.ฯ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
(นายกิตติคุณ   คนบุญ)  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)   พ.ศ. 2554  
    หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 



     ข้อ  26   การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะ
    ผู้บริหารท้องถิ่น   
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     ข้อ  27   การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
    ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
    อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
     ข้อ 28  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับหรืองบประมาณ
    รายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ 
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
    สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้าพเจ้า นายกิตติคุณ  คนบุญ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง   
ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  จะด าเนินการพิจารณา  
ดังต่อไปนี้ 

     ส าหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561  ซึ่งผมนายก  อบต.จ าปาโมง  (นายกิตติคุณ  คนบุญ)   
อธิบายรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ฯ  ได้เลยครับ 

 
ผอ.กองคลัง    การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(นางณัฎนันท์  จันทรา) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 กองคลัง 
ข้อความเดิม (โอนลดงบประมาณ) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่มีความ

จ าเป็นต้องใช้ต่อ จึงขอโอนลดงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 



ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด
รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบโมบาย จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 25,000  บาท หน้าที่ 112 ข้อ 3 รายละเอียด ดังนี้ 

1.พิมพ์ด้วยกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
2.ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 203 dpi (8 จุดต่อนาที) 
3.ความเร็วสูงสุดในการพิมพ์ 3/76.2 ต่อนาที 
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4.หน่วยความจ า 8 MB SRAM:4MB FLASH 
5.แบตเตอรี่ 1.5 ah li-lon battery 
6.การเชื่อมต่อ Bluetooth (optional) 802.11b/g (optional)USB 2.0 

port  งบประมาณดังกล่าวที่ตั้งไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ต่อ จึงขอโอนลดงบประมาณ 
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบโมบาย จ านวนเงิน 25,000  บาท ไปตั้งเป็นรายการ
ใหม่ 

 
โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พศ. 2543) ข้อ 27 
กองคลัง 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ประเภทรายจ่าย ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งแบบพกพา (printer Mobile) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. พ้ืนที่การพิมพ์ (กว้างสูง 2.9”/73.7 mm ยาวสูงสุด : continuous) 

2. หน่วยความจ า 8 MB SRAM;4MB Flash 

3. แบตเตอรี่ 1.5 ah li-lon battery 

4. การเชื่อมต่อ usb 2.0 port lrda(standard) Bluetooth (optional) 802.1 

b/g (optional) 

2.  กองคลัง  
ข้อความเดิม (โอนลดงบประมาณ) เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่มีความ

จ าเป็นต้องใช้ต่อ จึงขอโอนลดงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 



แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดรายจ่าย 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Tablet (เครื่องจดเลขมิเตอร์น้ า)  จ านวน 
1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000  บาท หน้าที่ 112 ข้อ 4  รายละเอียด ดังนี้ 

1. หน้าจอสัมผัสไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x720 พิกเซล 

2. ระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า Android 5.0 

3.  หน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 1.5 GHZ 

4. กล้องหลังไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล กล้องหน้าไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 

5. ความจ าภายในไม่น้อยกว่า 16 GB รองรับ Microsd/ แรมไม่น้อยกว่า 2 GB 

6. รองรับ 4 G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n,Bluetooth 
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โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) ข้อ 27 
กองคลัง 
งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

ประเภทรายจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเลขมาตร(โทรศัพท์มือถือ
พร้อมระบบปฏิบัติการ) จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1.จอแสดงผล TFT –LCD 24-bit (16 ล้านสี) 
2.กว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว (แนวทะแยง) 
3.ความละเอียดไม่น้อยกว่า 540x 960 พิกเซล 
4. ระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า Android 6.0  (Marshmallow) 
5. หน่วยประมวลผล : Quad core ,ความเร็วไม่น้อยกว่า 1.4 GHZ 
6.หน่วยความจ า ROM 8 GB RAM 1.5 GB 
7. Wi-Fi 802.11 b/g/n ,Bluetooth 4.2 Micro USB 2.0 
8. จุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบพกพา (Portable Wi-Fi Hotspot) 

เชื่อมต่อไร้สายระหว่างระหว่างอุปกรณ์โดยตรง (Wi-Fi Direct) 



 

ประธานสภา  อบต.ฯ     ผมขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  เกี่ยวกับ
(นายพนม   พลราช)    การโอนลด/โอนเพ่ิม  ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

2561  ตามรายละเอียดข้างต้น  ผมมติในที่ประชุม ครับ  

       มติ     เห็นชอบ         28     เสียง 
               ไม่เห็นด้วย       -       เสียง 
        งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ประธานสภาฯ     หากไม่มีอะไรก่อนที่สมาชิกสภา เข้าระเบียบวาระอ่ืนๆ 
(นายพนม   พลราช)   ผมขอพัก  15  นาที  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ าปาโมง  เห็นว่าควรพักเบรกหรือไม่ ครับ 

ที่ประชุม      มติเห็นชอบให้พัก 
 

  -  พัก  15  นาที  - 
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ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่อง  อ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ      สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(นายพนม  พลราช)    หากมีผมจะขอเชิญท่านสอบถามหรือชี้แจงเลยครับ 
 
นายก อบต.ฯ      มีเรื่องที่ทางวัดขอมติในที่ประชุมสภาฯ คือ วัดถ้ า 
(นายกิตติคุณ  คนบุญ)    จันทรคลาส บ้านนาอ่าง  หมู่ที่ 2 พื้นที่วัดถ้ าจันทรคลาสตั้งอยู่เขต 

ป่าสงวนและมีการซื้อเพ่ิมเติมจากชาวบ้าน  มีถนน 1 เส้น ที่ติดกับ 
วนอุทยาน  ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในการก่อสร้าง  วัดจะก่อสร้างพระ 
ใหญ่  จึงขอสภาฯให้การเห็นชอบว่าให้ทางวัดจะขออนุญาตป่าไม้ 
เพ่ือการก่อสร้าง วัดถ้ าจันทรคลาส บ้านนาอ่าง  หมู่ที่ 2  ขอให้ทาง 
สภาฯพิจารณาถึงความจ าเป็นในการก่อสร้างวัดด้วยครับ 
 

ประธานสภาฯ      ตามท่ีท่านนายกได้น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบ 
(นายพนม  พลราช)    ในการขออนุญาตป่าไม้  ผมขอมติที่ประชุมสภา อบต. ครับ 



 

ที่ประชุม      มติ     เห็นชอบ         28     เสียง 
                ไม่เห็นด้วย       -       เสียง 
        งดออกเสียง 1 เสียง  

ขอแยกหมู่บ้าน  บ้านขัวล้อ    

ประธานสภาฯ      ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านขัวล้อ  หมู่ที่ 9  ได้ท าหนังสือขอให้สภามี
(นายพนม  พลราช)    มติเห็นชอบการขอแยกหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านขัวล้อ  เป็นหมู่บ้านขนาด 
      ใหญ่มีจ านวนหลังคาเรือน  274 ครัวเรือน และมีประชากรมากยาก 
      แก่การปกครองและส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้านสังคมและด้านอื่นๆ 
       ชาวบ้านขัวล้อ  หมู่ที่ 9 มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  จึงมีการ 
      ประชาคมหมู่บ้านและมีมติชาวบ้าน  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
       ที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการขอแยกหมู่บ้าน  ให้มีมติ 
      ผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง  ดังนั้น เพ่ือให้ราษฎร 
      ภายในหมู่บ้านได้รับบริการอย่างทั่วถึง  จึงขอให้สภาลงมติในการ 
      แยกหมู่บ้าน  บ้านขัวล้อ ครับ 

ที่ประชุม      มติ     เห็นชอบ         28     เสียง 
                ไม่เห็นด้วย       -       เสียง 
        งดออกเสียง 1 เสียง  
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ประธานสภาฯ      สมาชิกสภา อบต.ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
(นายพนม  พลราช)    หากมีผมจะขอปิดประชุม 
 
ที่ประชุม     -ไม่มี- 

      ปิดประชุม  17.30  น. 
      

    (ลงชื่อ)        ผู้บันทึกการประชุม 

                   (นายปัญญา  ท่วมเพ็ชร) 
                  เลขานุการสภาฯ อบต.จ าปาโมง  

 



 
การรับรองรายงานการประชุม 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

                (ลงชื่อ)     

                        (นายพนม     พลราช) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง 

 
            คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

                เมื่อวันที่   9   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2561 
 
                                (ลงชื่อ)                                       ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม           

          ( นายสังวาลย์      โคตรทอง ) 
 

(ลงชื่อ)                                         รองประธานการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายสุเนตร     นันทะโคตร) 

                            (ลงชือ่)                                    กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                      (นายวีระชัย      จันทรา ) 

                                               สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมงได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

                                                              เมื่อวันที่         เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2561           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


